



จดหมายข่าวโรงพยาบาลหนองคาย

ปีที่ 2 ฉบับที่ 31 ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2556

ยกย่องคนดีโรงพยาบาลหนองคาย

ตามหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2556 หน้าที่ 8 คอลัมน์ "จดหมายถึงเดลินิวส์" กล่าวถึงคนไข้ชื่อ นายภูซงด์ เป็นผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวคือ ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ เป็นเวลา 3 ปี และต้องมาพบแพทย์ตามนัดทุก 2-3 เดือน เพื่อติดตามอาการ และทุกครั้งที่มารับบริการจะได้พบกับพยาบาล 2 ท่าน คือคุณชนานันต์ อาศนาณี และคุณยุวดี อุดลิตศาสตร์ ซึ่งเป็นบุคลากรกลุ่มงานผู้ป่วย นอกเป็นคนซักประวัติคนไข้ เพื่อสอบถามอาการและให้ข้อมูลเบื้องต้น ในการมารับบริการทุกครั้งจะได้รับความอบอุ่น เป็นกันเอง พูดจาไพเราะน่าฟัง ยิ้มแย้มแจ่มใส เอาใจใส่คนไข้ทุกคน ดุจดั่งญาติมิตร จึงได้เขียนถึงคอลัมน์เดลินิวส์ เพื่อยกย่องคุณงามความดีของพยาบาลทั้งสอง **งานประชาสัมพันธ์และบุคลากร** โรงพยาบาลหนองคายขอชื่นชมคนดีศรีโรงพยาบาลหนองคายด้วยคะ



พวกเราชาวโรงพยาบาลหนองคายจะรักษาคุณความดีนี้ไว้
และพวกเรารู้สึกว่าจะพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้นไป



โรงพยาบาลหนองคาย

ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ

จากการที่โรงพยาบาลหนองคาย ได้รับคัดเลือกจากเครือข่ายบริการที่ 8 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นตัวแทนเข้านำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ระดับโรงพยาบาลทั่วไป ในวันที่ 3-5 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร นายแพทย์ณรงค์ เมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานพิธีเปิดการประชุม "มหกรรมพัฒนาคุณภาพ การจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง" เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างสุขภาพวิถีไทย ผลกระทบจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ต้องดำเนินการทั้งควบคุม ป้องกัน รักษาอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง โดยโรงพยาบาลหนองคายได้รับรางวัลชนะเลิศในการนำเสนอผลงานการจัดการเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในระดับประเทศซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ



ความภาคภูมิใจของเรา ชาวโรงพยาบาลหนองคาย

1. สป.สช. สำนักงานหลัก ประกันสุขภาพแห่งชาติ “ภาคีธรรมแห่งการเรียนรู้
 สู่ทศวรรษใหม่แห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประชุมวิชาการเครือข่ายบริการ
 ไร้รอยต่อภาคอีสาน 20-21 สิงหาคม 2556 เพื่อเป็นเกียรติแก่หน่วยงานบริการที่มี
 การพัฒนาเครือข่ายบริการดีเด่นเครือข่ายเขต อ โรงพยาบาลหนองคาย



2. สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเครือข่ายบริการที่ ๒ ขอมลอบไพบรเทศ
 เกียรติคุณฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่าโรงพยาบาลหนองคายได้รับรางวัลชมเชย
 การนำเสนอผลงานวิชาการ Oral presentation เรื่อง PCT ORTHOPAEDICS โรงพยาบาล
 หนองคายในการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการ 5 สาขาหลัก
 มลอบไพบรเทศ วันที่ 5 สิงหาคม 2556 นายสุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย ผู้ตรวจราชการ
 กระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายบริการที่ ๒

3. ประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่าโรงพยาบาลหนองคายได้นำเสนอ
 สรุปผลการดำเนินงานแผนพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) สาขาการดูแลเกิด
 เครือข่ายบริการที่ ๒ ในวันที่ ๑๐ กันยายน 2556 ณ ห้องรชาชาวดีโรงแรมอิมพีเรียล
 อีโกลเม็อง จังหวัดสกลนคร นายปรเมษฐ์ กิ่งไถ่ นายแพทย์สาธารณสุข
 จังหวัดสกลนคร



4. สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเครือข่ายบริการที่ ๒ ขอมลอบไพบรเทศ
 ประกาศเกียรติคุณฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่าโรงพยาบาลหนองคายได้รับรางวัล
 ชมเชยการนำเสนอผลงานวิชาการ Poster presentation การพัฒนาระบบบริการ 5 สาขาหลัก
 ในการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการ 5 สาขาหลัก
 ขอมลอบไพบรเทศและลงประสงค์ความสุภาพความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป มลอบไพบรเทศ
 5 สิงหาคม 2556 นายสุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
 เครือข่ายบริการที่ ๒



การวิทยุโรงพยาบาลหนองคาย

- * รายการสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องมีส่วนร่วม ทุกวันจันทร์ เวลา 13.30 - 14.00 น. คลื่นความถี่ ๑M.97.75 MHz
- * รายการสารนำรู้กับโรงพยาบาลหนองคาย ทุกวันพุธ เวลา 12.00 - 13.00 น. คลื่นความถี่ ๑M. 88 MHz
- * รายการสุขภาพดีที่วัดพระธาตุฯ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 12.00 - 13.00 น. คลื่นความถี่ ๑M.106.25 MHz

